

Số: 180 /BT/TT- TCCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

V/v: Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo  
các Sở Thông tin và Truyền thông.

**Kính gửi: - Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.**  
**- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.**

Sở Bưu chính Viễn thông được thành lập theo Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù mới được thành lập còn gặp nhiều khó khăn, song đội ngũ cán bộ lãnh đạo Sở Bưu chính Viễn thông với năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý của mình đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phạm vi, lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Bưu chính Viễn thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo công tác quản lý nhà nước được thông suốt và có hiệu lực, hiệu quả, đưa ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phát triển nhanh, góp phần đáng kể vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII, Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Bộ Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII giao, Bộ Thông tin và Truyền thông rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Để công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông được thông suốt từ Trung ương đến địa phương, có hiệu lực, hiệu quả trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn hàng đầu của nền kinh tế quốc dân, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, xem xét đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Sở Bưu chính, Viễn thông và căn cứ vào những quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để bố trí cán bộ chủ trì bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất kỹ thuật và thiết bị cần

thiết để Sở Thông tin và Truyền thông đủ sức hoàn thành nhiệm vụ của một ngành chính trị, kinh tế và kỹ thuật tổng hợp trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế thắng lợi.

Bộ Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và giúp đỡ của cấp Ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trong cả nước.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở BCVT các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT. TCCB.

**BỘ TRƯỞNG**



**Lê Doãn Hợp**